

Số: /TB-UBND

Cẩm Tân, ngày tháng năm 2023

THÔNG BÁO

Về tình hình sâu bệnh vụ Chiêm xuân 2023

Trong những ngày qua thời tiết âm u, mưa phùn kéo dài là điều kiện thuận lợi để các loại sâu bệnh phát sinh và gây hại trên cây trồng vụ Chiêm xuân, đặc biệt là cây lúa xuân. Qua kiểm tra hiện nay trên các xứ đồng đã xuất hiện bệnh đạo ôn, khô vằn. Chuột phá hại cả trên đồng và dưới bãi. Để diện tích lúa vụ chiêm xuân và cây màu sinh trưởng, phát triển tốt. UBND xã Cẩm Tân hướng dẫn một số biện pháp chăm sóc, và phòng trừ bệnh cụ thể như sau:

* Đối với bệnh đạo ôn:

Tập trung chủ yếu trên các giống nhiễm như: Q5, BC 15, TBR225, Nếp các loại, Thiên ưu 8, ... Khi phát hiện vết bệnh đạo ôn, ngừng bón đạm, không phun các loại phân bón qua lá có chứa đạm, duy trì mực nước mặt ruộng 3 - 5cm tạo điều kiện thuận lợi cho lúa đẻ nhánh, phát huy hiệu lực của thuốc trừ bệnh. Đồng thời bà con tiến hành xử lý bằng các loại thuốc có nhóm hoạt chất: Isoprothiolare, Propiconazole, Tricyclazole, Fenoxanil; các loại thuốc thương phẩm như: Kamsumin, Beam 75WP, Bump 650 WP, Kasoto 200SC, Filia 525SC, Feno Super 268 WP, Sako 25WP... bà con cần phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện, trời tạnh ráo, phun ướt đều bộ lá, sau khi phun thuốc 5 - 7 ngày nếu thấy còn nhiều vết bệnh thì tiến hành xử lý thuốc lần 2.

* **Đối với bệnh khô vằn:** Bệnh phát triển mạnh nhất khi cây lúa xanh tốt, gieo cấy dày, ruộng thấp trũng, ruộng bón nhiều đạm, thời tiết có nắng mưa xen kẽ. Bệnh thường gây hại nặng vào giai đoạn lúa trổ, chín, do đó sẽ làm giảm năng suất lúa. Khi phát hiện nấm bệnh bà con nên chủ động phòng trừ bằng một số loại thuốc hóa học như: Vali 5SL, Nevo 330EC, Vivadamy 5WP... phun kỹ vào ổ bệnh và các rãnh lúa gần bờ, kết hợp vệ sinh bờ ruộng sạch sẽ, những diện tích bị nặng phun kép 2 lần cách nhau 5-7 ngày để phòng trừ.

* **Đối với chuột phá hại:** Chuột gây hại ngày càng gia tăng trên nhiều loại cây trồng. Do đó để giảm thiểu thiệt hại do chuột gây ra, góp phần bảo vệ sản xuất, cần đồng loạt thực hiện mang tính chất cộng đồng và chú ý các nội dung sau:

- Biện pháp canh tác: phát quang bờ bụi, làm sạch cỏ ven bờ, tìm và phá ổ chuột để hạn chế nơi cư trú của chuột.

- Biện pháp vật lý, cơ học: sử dụng các loại bẫy kẹp, bẫy lồng, bẫy bán nguyệt hoặc dùng ni lông để bao quanh bờ ruộng để diệt và hạn chế việc cắn phá của chuột.

- Biện pháp sinh học: nuôi mèo, chó và hạn chế săn bắn các loại động vật là thiên địch của chuột như rắn, chim cú mèo, chim cú lợn...

- Biện pháp sử dụng các loại bả sinh học, thuốc diệt chuột: Chỉ sử dụng bả, thuốc trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, có bán tại các cửa hàng, đại lý có giấy phép kinh doanh trên địa bàn. Ưu tiên sử dụng các loại thuốc ít độc hại với người, vật nuôi và môi trường, chỉ dùng thuốc hóa học khi chuột phá hại mạnh và tuân thủ nghiêm ngặt, an toàn. Tuyệt đối không được dùng điện để diệt chuột.

Trên đây là một số hướng dẫn để phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng vụ xuân 2023. UBND xã đề nghị các thôn và bà con nhân dân thường xuyên kiểm tra đồng để phát hiện sâu bệnh sớm và kịp thời phòng trừ, phấn đấu giành thắng lợi cao nhất trong sản xuất vụ xuân 2023.

Nơi nhận:

- Các thôn;
- Đài truyền thanh xã;
- Lưu NN.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Tuyên